

Số:...../KH-UBND

Hợp Đức, ngày tháng 4 năm 2024

KẾ HOẠCH

Triển khai, thực hiện công tác quản lý và bảo vệ môi trường trên địa bàn xã- năm 2024.

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 06 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 55/2021/NĐ-CP, ngày 24/05/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP, ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Căn cứ Chỉ thị số 17 /CT-TU ngày 27/02/2020 /TU về việc huy động toàn dân tập trung thu gom, xử lý triệt để rác thải ra môi trường, Đề án phân loại , thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn;

Căn cứ Nghị quyết số 100/NQ-HU ngày 16/03/2020 của ban Thường vụ huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với việc huy động toàn dân tập trung thu gom, xử lý triệt để rác thải ra môi trường;

Căn cứ Kết luận số 99-KL/TU ngày 18/5/2021 của BTV Tỉnh ủy tập trung đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 27/02/2020 về việc huy động toàn dân tập trung thu gom, xử lý rác thải ra môi trường;

Căn cứ Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 19/02/2024 của UBND xã Hợp Đức về xây dựng xã Hợp Đức đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024;

UBND xã Hợp Đức xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện công tác quản lý và bảo vệ môi trường trên địa bàn xã năm 2024 như sau:

I. Mục đích- Yêu cầu:

1. Mục đích:

Tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức của các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong việc giữ gìn và bảo vệ môi trường, góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp và tạo môi trường sống lành mạnh cho sức khỏe của nhân dân.

Nâng cao trách nhiệm của cộng đồng dân cư, các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong việc giữ gìn và bảo vệ môi trường. Thông qua đó góp phần hạn chế các hành vi gây ô nhiễm môi trường, đồng thời khắc phục và cải thiện môi trường phục vụ cho đời sống của nhân dân và phát triển kinh tế xã hội bền vững của địa phương.

Tăng cường hiệu lực quản lý trong công tác giữ gìn và bảo vệ môi trường của các cấp, các ngành, tạo ra những chuyển biến tích cực trong việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường cũng như hiểu được quyền lợi và vai trò trách nhiệm của mỗi tập thể, cá nhân về bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Huy động sự tham gia của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường và duy trì thường xuyên, liên tục các hoạt động bảo vệ môi trường.

2. Yêu cầu:

Các cấp ủy, chính quyền tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường sự phối hợp, phát huy hiệu quả trong công tác quản lý môi trường nông thôn.

Tập trung quản lý, xử lý rác thải, tăng cường công tác quản lý Nhà nước về môi trường nông thôn. Hạn chế tình trạng xả rác thải ra khu vực công cộng, ven tuyến đường giao thông, các khu vực sông, ngòi, kênh, muông, ao, hồ,.....

Phổ biến tuyên truyền kiến thức cơ bản về vệ sinh môi trường, giúp người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống, đồng thời bảo vệ sức khỏe, phòng ngừa dịch bệnh cho gia đình và cộng đồng dân cư tốt hơn.

Tạo được sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức, ý thức về hành động bảo vệ môi trường cho cán bộ và nhân dân trong toàn xã cũng như trách nhiệm trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường cho gia đình, người thân và bạn bè.

II. Nội dung:

Ban chỉ đạo các thôn: Chỉ đạo Tổ vệ sinh môi trường của thôn, vận động nhân dân thu dọn vệ sinh môi trường tại các nơi công cộng, điểm sinh hoạt văn hóa, các khu có tồn đọng lưu cữu rác thải khu vực xung quanh thôn; quét rọn, phát quang hành lang, nạo vét khơi thông cống rãnh tại các đường làng, ngõ xóm; chỉ đạo các tổ vệ sinh môi trường trong thôn, thực hiện nề nếp vệ sinh môi trường thường xuyên.

Đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống loa đài truyền thanh của xã và các thôn về giữ gìn và bảo vệ môi trường. Nguyên nhân và tác hại của ô nhiễm môi trường, sự biến đổi của khí hậu. Thực hiện tốt vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, phân loại rác tại nguồn. Vận động nhân dân hưởng ứng phong trào trồng cây và chăm sóc cây xanh tại nơi công cộng, đường làng, hộ gia đình,...

Căng băng rôn, pano, khẩu hiệu về bảo vệ môi trường để nhắc nhở mọi người cùng hành động bảo vệ môi trường.

III. Tổ chức thực hiện.

Tổ chức tổng vệ sinh môi trường: Huy động lực lượng, phương tiện để triển khai thực hiện công tác vệ sinh môi trường, thu dọn, xử lý rác thải tại các thôn, khu phố, các tuyến đường, nơi công cộng, trên đồng ruộng, kênh muông...

Ban chỉ đạo các thôn hướng dẫn người dân tự thu gom, phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình, không xả rác thải ra đường, ra đồng ruộng làm ảnh hưởng đến sản xuất, gây ô nhiễm môi trường trong nhân dân.

Giám đốc HTXVSMT tổ chức thực hiện việc thu gom, phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt trên trục đường tỉnh 295 đoạn từ Cầu Bến Tuần đến hết Chợ Hợp Đức và các khu trung tâm của xã, đảm bảo rác được thu gom kịp thời, vận chuyển và xử lý đúng nơi quy định.

Các thôn kiện toàn các tổ VSMT đảm bảo số lượng từ 5 thành viên trở lên, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, chỉ đạo tổ VSMT vận hành hoạt động có hiệu quả.

Mỗi thôn đăng ký một mô hình vệ sinh môi trường tiêu biểu (như về thu gom và xử lý rác, phân loại rác thải sinh hoạt ngay tại hộ gia đình).
Triển khai ký cam kết môi trường đến các hộ gia đình, các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã.

Các thôn hướng dẫn các hộ gia đình phân loại rác thải sinh hoạt ngay tại gia đình:
Khuyến khích bố trí 3 thùng rác để chứa từng loại rác:

+ **Thùng 1:** chứa rác hữu cơ: như rau củ quả, thức ăn thừa, bã chè... (tận dụng để xử lý rác hữu cơ làm phân bón, thức ăn chăn nuôi)

+ **Thùng 2 :** Chứa rác thải rắn khó phân hủy như: túi nilon, vỏ xốp... (thu gom về khu xử lý rác tập trung của thôn để đốt)

+ **Thùng 3:** Chứa chất thải rắn nguy hại (pin, ắc quy, bóng đèn huỳnh quang, thủy tinh, linh kiện điện tử...)

Cán bộ thú y xã hướng dẫn các hộ chăn nuôi xử lý chất thải chăn nuôi bằng hầm bioga, đệm lót sinh học, không phá sinh mùi hôi thối, ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Các thôn phát động phong trào xây dựng vườn kiêu mẫu: Vườn có không gian hợp lý để sản xuất vườn ao chuồng (VAC) và không gian sống của gia đình tại ra cảnh quan “ **Nhà sạch, vườn đẹp, môi trường sống trong lành**”

Các thôn chỉ đạo Tổ vệ sinh môi trường của thôn để thu gom rác thải, hoặc giao cho các tổ chức đoàn thể như: Hội nông dân, Hội cựu chiến binh, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, ... thực hiện phong trào “Ngày thứ 7 xanh, ngày chủ nhật sạch” vệ sinh môi trường vào các ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần.

Các thôn duy trì tốt hoạt động của các nghĩa trang nhân dân, hợp đồng giao việc cho các quản trang, thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác xử lý chất thải sau cải táng tại các nghĩa trang nhân dân.

Các Khối cơ quan, Trường học và Trạm Y tế đóng trên địa bàn xã: Tổ chức vệ sinh xung quanh trụ sở cơ quan (**vào chiều thứ 6 hàng tuần**) đảm bảo giữ gìn vệ sinh môi trường luôn xanh, sạch, đẹp.

Tổ chức thu phí VSMT đảm bảo 100% theo phương án thu năm 2024 đối với các hộ gia đình, các cá nhân và hộ sản xuất kinh doanh dịch vụ trên đại bàn, thực hiện quản lý, sử dụng tiền thu theo quy định.

Các thôn thường xuyên kiểm tra duy tu các bãi tập kết và xử lý rác của các thôn để xử lý rác kịp thời không được để tồn đọng rác thải gây ô nhiễm môi trường.

IV. Đề nghị.

HTXVSMT thực hiện đúng quy chế vận hành của HTX , phát huy sức mạnh tập thể duy trì hoạt động thu gom xử lý rác thải sinh hoạt đảm bảo đúng nơi quy định. Các đ/c Trưởng thôn thường xuyên quan tâm chỉ đạo tổ vệ sinh môi trường của thôn hoạt động có hiệu quả.

Đề nghị các đồng chí thành viên Tổ công tác về vệ sinh môi trường của xã chỉ đạo các thôn được phân công phụ trách, tập trung thực hiện các nội dung trên, bố trí thời gian trực tiếp chỉ đạo công tác vệ sinh môi trường, thu dọn, xử lý rác thải ở đơn vị mình phụ trách.

Hội Cựu chiến binh xã: Chỉ đạo Hội Cựu chiến binh của các thôn huy động các thành viên thực hiện việc trồng cây xanh, tạo bờ rào hàng cây xanh bao bọc xung quanh các khu xử lý rác để hạn chế mùi hôi, khí thải, gây ô nhiễm môi trường.

Thu dọn xử lý rác thải, phát quang hành lang tại các tuyến đường liên xã, liên thôn thuộc địa phận thôn mình quản lý.

Hội Phụ nữ xã: Chỉ đạo Hội Phụ nữ của các thôn huy động các thành viên thực hiện việc trồng hoa tại các tuyến đường nơi công cộng. Phối hợp thực hiện thu dọn xử lý rác thải, phát quang hành lang tại các tuyến đường liên xã, liên thôn thuộc địa phận thôn mình quản lý.

Hội Nông dân và Đoàn thanh niên xã: Chỉ đạo Hội Nông dân và Đoàn viên của các thôn huy động các thành viên thực hiện việc trồng cây xanh, tạo bờ rào hàng cây xanh bao bọc xung quanh các khu xử lý rác để hạn chế mùi hôi, khí thải, gây ô nhiễm môi trường.

Thu dọn xử lý rác thải, chỉnh trang khu vực gia đình hội viên, đoàn viên sinh sống (nhà cửa, vườn, cổng ngõ, đường làng) tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Tổ chức thu dọn xử lý rác thải, trên đồng ruộng thuộc địa phận thôn mình quản lý.

Các Khối cơ quan, Trường học và Trạm Y tế đóng trên địa bàn xã: Tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, đảm bảo giữ gìn vệ sinh môi trường luôn xanh, sạch, đẹp.

Tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực môi trường. Nếu phát hiện bất giữ được đối tượng vứt, đổ rác thải không đúng nơi quy định, UBND xã sẽ tiến hành xử phạt hành chính theo quy định trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Đài Truyền thanh tuyên truyền phát thanh trên hệ thống loa đài truyền thanh của xã, nhắc nhở mọi người cùng hành động nhằm thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn xã.

Trên đây là kế hoạch triển khai, thực hiện công tác quản lý và bảo vệ môi trường trên địa bàn xã năm 2024.

Nơi nhận:

- TT ĐU- HĐND-UBND xã (b/c);
- Phòng TN&MT huyện;
- Chủ tịch MTTQ, HTXVSMT;HTX Dừng Nước ;
- Trưởng các Ban, Ngành, Đoàn thể xã;
- Hiệu trưởng các Trường: Trường THCS, Trường Tiểu học, Trường Mầm non đóng trên địa bàn xã;
- Trưởng Công an xã;
- Chỉ huy trưởng BCH QS xã;
- Trạm trưởng Trạm Y tế xã;
- Các ông (bà) Trưởng thôn trong toàn xã;
- Đài truyền thanh xã;
- Lưu VP-HS.

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Thái